



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ทดแทนตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีการทดสอบสมรรถนะตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๙ (๖)โดยผู้จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ นั้นปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม	ลำดับที่	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวธัญญาภรณ์ เปลื้องกลาง	๗๒.๘๘	๑	

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยบัญชีจะมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งและรับสมัคร เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทจะมีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้มีการขึ้นบัญชีไว้ใหม่ ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก และจะดำเนินการจัดจ้างผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานจ้าง

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจ้าง/ทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้วเท่านั้น และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเห็นชอบแล้ว จะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท